

**NUSA - รอซัดๆ หรือ ซัดก่อนดี**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลีสจั่วหัว...**

ก่อนอื่น ก็ต้องว่ากันที่แนวโน้มตลาด กันก่อนนี่แหละ ว่าจะรอซัดๆ หรือ จะซัดก่อนเลยในตอนนี้อย่างไร... แม้ว่าแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น ยังงงเสีย ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วว่า เป็นขาลง แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ในวันวาน ถ้าท่านใดคิดว่า จุดต่ำสุดน่าจะผ่านไปแล้ว ก็ไม่แน่ว่า อาจจะซัดก่อนล่วงหน้าไปบ้างแล้วก็ได้... แต่ดูจากอาการวันวาน เหมือนจะพยายามจะยืน 1380 ให้ได้ทั้งวันแล้วนะ ซึ่งถ้าทำได้ ก็อาจจะยังมีลุ้นที่ระดับ 1400-1410 ได้อีกซักระลอก... แต่สุดท้าย ในช่วงของการทำราคาปิดสิ้นวันกันแล้วนั้น หันไปมองกราฟแท่งเทียนรายวัน ทำไม่ถึงออกมาในรูปแบบนั้นได้ ถ้าภาษาท้องถิ่น เขาก็บอกว่า วันนี้อย่างไรวันวานเห็นจระเข้ พาดหาง มาแล้วนะ วันนี้ ถ้าไม่รีบขึ้นมายืน ก็อาจจะโดนหนีบแปด หรือ ถึงขั้นหนีคดได้เลยนะ แปลว่า ระยะสั้น ก็ยังจะไม่ซัดเสียเลยทีเดียวนะ ว่าจะเอาขึ้นไปทีระดับ 1400-1410 ได้อีกไหม... หากว่าจะลงมาต่ำกว่า 1370 อีกครั้งนั้น ก็ไม่แน่ว่าจะดีที่ไม่ดีรอบนี้ อาจจะมาได้แค่นี้ก็เป็นไปได้นะ เป็นอันว่า ระยะสั้นก็จะออกอาการแกว่งๆ หน่อย ถ้าจะเอาตลาดมาอิง ก็เรียกว่าแทบจะเล่นยากกันเลยทีเดียว หรือ อาจจะมีความกังวลเวลาเล่นอยู่บ้าง หรือ ดีไม่ดี ก็ไม่กล้าเล่นเอาเลยก็ได้ ผู้ไปรอสัญญาณซัดๆ อย่างที่เคยว่าไว้แล้วค่อยซัดตามกันก็ น่าจะอุ่นใจกว่า... แต่ถ้าใจรักการเก็งกำไรจริงๆ ถ้าจะจำเป็นอยากเก็งกำไรจริงๆ คงต้องตัดภาพของตลาด หรือ ปิดตาไม่ดูตลาดกันไปสักระยะ แล้วก็เลือกเล่นหุ้นเป็นรายตัว โดยอาศัยการมองผ่านรูปแบบทางเทคนิคไว้ด้วย หากทางไหน ที่ไล่ และเป้าหมายของการทำกำไร ก็กันอย่างเคร่งครัดหน่อย

**ดูตามเกม...**

จริงๆ แล้ว เกมการแกว่งตัวของรอบก่อนหน้า ก็น่าจะควรขึ้นไปไกลๆ แล้วนะ ไม่น่าจะต้องมีการ ลงมาต่ำๆ อีกระลอก... แต่การลงมารอบนี้ แล้วมีแรงซื้อเข้ามาใหม่ ก็ทำให้หน้าสงสัยอยู่

แนวรับ : ...0.40-0.38 แต่จริง ๆ ยืน 0.40 ได้ดีกว่า

เป้าหมาย : ...0.58-0.60 เป็นเป้าหมายแรก ๆ ที่ต้องดู

Price Chart...(NUSA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น NUSA...** เพราะหากยืนเป้าหมายแรกได้ หรือ ยืนเหนือระดับ 0.60 ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มตามรูปแบบทางโครงสร้าง ก็จะสามารถคาดหวังได้ที่ 0.90 และหากว่าจะมีการยืนเหนือระดับ 0.60 ได้จริงๆ แล้วนั้น ก็อาจจะเปลี่ยนอีกอย่างได้ว่า แนวโน้มขาลงใหญ่ๆ อาจจะจบลงอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ รูปแบบราคาของรอบนี้จะมีนัยสำคัญมากกว่ารอบที่แล้ว... แต่อย่างไรก็ตามนั้น หากจะวิ่งลุ้นการขึ้นได้ทันทีเลยนั้น เอาแบบตีๆ หน่อย ต้องยืน 0.40 ได้มั่นคง ซึ่งเราก็จะเก็งกำไร หวัง 0.60 แล้วค่อยไปดูกันอีกทีว่า 0.60 จะยืนได้ไหม แต่ถ้าจะยังยืน 0.40 ไม่ได้ ราคา 0.39-0.38 ก็ยังพอรับได้ แต่ก็อย่าต่ำกว่า 0.36 ลงมานะ เพราะนั้น ยังไม่ใช่ของดี